
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี  2566 

วันที่   15   กันยายน   2566   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 

 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ช่ือ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุชาติ  บุญแสง ประธานสภาฯ สุชาติ  บุญแสง  
2 นายศุภยศ   สังเมียน รองประธานสภาฯ ศุภยศ   สังเมียน  
3 นายสุดใจ  สงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 สุดใจ  สงทิพย์  
4 นายพลนฤทธิ์  ทองรุต สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 พลนฤทธิ์  ทองรุต  
5 นางสาวจริญา  แก้วขุนจบ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 จริญา  แก้วขุนจบ  
6 นายวิรัตน์  ทองเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 วิรัตน์  ทองเจริญ  
7 นางณภารวี  เกษมศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ณภารวี  เกษมศรี  
8 นายชวลิต  พูนนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ชวลิต  พูนนวล  
9 นายวิราย  สงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 วิราย  สงทิพย์  
10 นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 สมภรณ์  สุวรรณนากิจ  
11 นายตวรรษชัย  อินเสนี สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ตวรรษชัย  อินเสนี  
12 นายกัมพล  สุขเอก เลขานุการสภาฯ กัมพล  สุขเอก  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิติธร   ทองชิต นายกเทศมนตรี นิติธร   ทองชิต  

2 นายจิรพงศ์      สงแสง รองนายกเทศมนตรี จิรพงศ์   สงแสง  

3 นางนิตยา   ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรี นิตยา   ศรีเพชร  

4 นายธเนศ   ทิพย์สมบัติ เลขานุการนายกฯ ธเนศ   ทิพย์สมบัติ  

5 นายประเสริฐ   หมานมา ที่ปรึกษานายกฯ ประเสริฐ   หมานมา  

6 นายสุริยา  คชเสน ปลัดเทศบาล สุริยา  คชเสน  

7 นางสาวนิตยวดี  ปานเผือก จพง.ธุรการ นิตยวดี  ปานเผือก  

8 นางราวดี  ทองรอด หัวหน้าสำนักปลัดฯ ราวดี  ทองรอด  

9 นางสาวสุทธภรณ์ บุญยมาน นักวิชาการการเงินฯ สุทธภรณ์ บุญยมาน  

10 นางสาวจิประภา  ตุ้งแก้ว นักจัดการงานทั่วไป จิประภา  ตุ้งแก้ว  
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เร่ิมประชุม 10.00 น. 

 
ประธานสภาฯ  
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 
 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ  
 
 
นายวิราย สงทิพย ์
สมาชิกฯ 
 
 
ประธานสภาฯ  
 
 
 
 

      เม่ือสมาชิกสภามาพร้อมเพรียงกนัแลว้  และครบองคป์ระชุมเชิญบริหารฯ  จุด
ธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยและขอเปิดประชุม  สมยัสามญั  สมยัท่ี 3  
คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2566   และเร่ิมประชุมไปตามวาระตามเอกสารท่ีแจกให้สมาชิก
สภาฯ ไปแลว้ 
 
เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี  - 
 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา  
 
     เชิญเลขานุการสภาอ่านรายละเอียดรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
 
     รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 2 วนัท่ี  29 
สิงหาคม   พ.ศ. 2566  เวลา  10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวงันั้น  
ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและรับรอง
รายงานการประชุม (ขอ้33) 
 
     สมาชิกสภาฯ  จะรับรองรายงานการประชุมหรือจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความท่ีไม่
สมบูรณ์อีกหรือไม่  หากไม่มีเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     รายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2  วนัท่ี  29 
สิงหาคม 2566   กระผมไดต้รวจสอบดูแลว้  เห็นว่าถูกตอ้งสมบูรณ์ดีแลว้  และไม่
ตอ้งแกไขเพิ่มเติมอีก 
 
     สมาชิกท่านอ่ืนจะแกไ้ขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะไดข้อมติ รับรองรายงาน
การประชุมคร้ังท่ีผา่นมา  
     สมาชิกท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมาถูกตอ้งสมบูรณ์ดีแลว้ 
โปรดยกมือ 
 



 2 

 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
 
นายวิราย  สงทิพย ์
ประธานคณะกรรมการแปรฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
รับรอง        11  เสียง 
ไม่รับรอง     -   เสียง 
งดออกเสียง  1   เสียง 
 
กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 
 
เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึน้พจิารณาแล้ว (ถ้ามี) 
     4.1  เร่ืองแปรญตัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
 
     เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 
2547  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2554 
     ขอ้ 40  เม่ือคณะกรรมการแปรญตัติไดพ้ิจารณาแลว้จะตอ้งเสนอร่างเทศบญัญติั
นั้ นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้ งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ิน  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญตัติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญตัติดว้ยและให้
ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ชัว่โมง  ก่อนการประชุมพิจารณา 
 
     เชิญประธานคณะกรรมการแปรญตัติช้ีแจงรายละเอียดท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
     ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลสมหวงั   มีมติท่ีประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ
เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567   โดย
ก าหนดใหมี้การยืน่ค าแปรญตัติระหวา่งวนัท่ี  31  สิงหาคม  -  1 , 4  กนัยายน  2566  
เวลา  08.30 – 16.30 น คณะกรรมการฯ  ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดยื่นค าแปรญัตติแต่อย่างใด  คณะกรรมการแปรญัตติได้
ประชุมพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายแลว้เห็นว่าถูกตอ้งเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายแลว้  ไม่มีรายการตอ้งแกไ้ขแต่อยา่งใด 
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มติท่ีประชุม 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับทราบ 
 
เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 
     5.1  เร่ืองพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 ( วาระ
ท่ีสอง แปรญตัติ  , วารท่ีสาม   ลงมติ ) 
 
     ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567   ในวาระท่ี 2  แปรญตัติ  เชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงขอ้กฎหมาย 
 

1. พระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ. 2496 
     2.  ระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2554)   
ขอ้  51  ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับขอ้
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เวน้แต่ท่ี
ประชุมสภาทอ้งถ่ินจะไดล้งมติเป็นอยา่งอ่ืน 
ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย เวน้แต่ท่ี
ประชุมสภาทอ้งถ่ินจะไดล้งมติใหมี้การอภิปราย ถา้มีเหตุอนัสมควร 
ข้อ  59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินขออนุญาตจ่าย  และตอ้งมีจ านวนสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินรับรองเช่นเดียวกบัการเสนอญตัติ 
ขอ้  60  หา้มไม่ใหแ้ปรญตัติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปล่ียนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติด้วย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือค าแปรญตัตินั้นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูแ้ปรญตัติ 
 
     ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2567   แจง้ว่าในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปร
ญตัติ ระหว่างวนัท่ี   31  สิงหาคม   -  1,4  กนัยายน  2566   แต่ไม่มีผูใ้ดยื่นค าแปร
และคณะกรรมการแปรญตัติไดป้ระชุมพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
แลว้เห็นว่าถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายแลว้   ไม่มีรายการตอ้งแก้ไขแต่
อย่างใดจึงไม่มีประเด็นให้ตอ้งพิจารณา  จึงขอมติท่ีประชุมผูใ้ดเห็นชอบให้คงไว้
ซ่ึงร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567    
โปรดยกมือเพื่อขอมติ 
 
เห็นชอบ    11  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
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มติท่ีประชุม 

 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีต าบลสมหวงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งดออกเสียง  1  เสียง  
           
    วาระท่ี 3  ขั้นลงมติ ผูใ้ดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ       พ.ศ. 2567    โปรดยกมือเพื่อขอมติ 
 
เห็นชอบ         11  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง 
 
    ถือว่าสภามีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2567    เพื่อประกาศใช้ในการบริหารงานของเทศบาลต าบล
สมหวงั 
      5.2  ญตัติเร่ืองโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้ง
จ่ายรายการใหม่  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสมหวงัเสนอครับ 
 
     เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเสนอ
ญตัติเร่ืองโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านักปลดั)   งานบริหารงานทัว่ไป  งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารส านกังาน (อาคาร
ชั้นเดียว)  เพื่อติดตั้งผนงัอลูมิเนียมลูกฟูกดา้นบนติดตั้งกระจกใส หนา 5 มม. ความ
ยาวรวม 7.00 ม. สูง 3.25 เมตร  พร้อมประตูบานเล่ือนขนาด 1.05 x 2.05 เมตร 
จ านวน 1  บาน จ านวนเงิน  46,700.บาท   โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินตั้งไว ้  3,354,900.- บาท ขณะน้ีมี
งบประมาณคงเหลือ 822,216.71 บาท  และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บ ริหารงานทั่ว ไป    งบลงทุน  หมวดค่ าค รุภัณฑ์   ค รุภัณฑ์ส านัก ง าน
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด13,000  บีทียู  เพื่อติดตั้งห้องปฏิบัติงานของปลัดเทศบาลต าบลสมหวงั  
จ านวนเงิน  23,500.- บาท  (คุณสมบติัตามเอกสารแนบ)   โดยโอนลดจากแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้3,354,900.- บาท 
ขณะน้ีมีงบประมาณคงเหลือ  822,216.71.- บาท 
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ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 
 
ประธานสภาฯ 
 
นายวิรัตน์  ทองเจริญ 
สมาชิกสภาฯ 

 
 
 

 
 
     เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายญตัติเร่ืองขออนุมติัเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอมติท่ีประชุมผูใ้ดเห็นชอบ ญัตติเร่ืองโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้ งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั)   งานบริหารงานทัว่ไป  งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน (อาคารชั้นเดียว)   
จ านวนเงิน  46,700.บาท    โปรดยกมือ 
 
เห็นชอบ         11  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง 
 
     ขอมติท่ีประชุมผู ้ใดเห็นชอบ ญัตติเ ร่ืองโอนงบประมาณรายจ่ายประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บ ริหารงานทั่ว ไป    งบลงทุน  หมวดค่ าค รุภัณฑ์   ค รุภัณฑ์ส านัก ง าน
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด  13,000  บีทียู  เพื่อติดตั้งห้องปฏิบัติงานของปลัดเทศบาลต าบลสมหวงั  
จ านวนเงิน  23,500.- บาท   โปรดยกมือ 
 
เห็นชอบ         11  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง 
  
เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
     มีสมาชิกจะเสนออะไรในท่ีประชุมอีกหรือไม่เชิญ 
 
     เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ   และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  มีเร่ือง
ความเดือดร้อนของชาวบา้นจะแจง้ต่อคณะผูบ้ริหาร 
1.ขดุลอกและปรับปรุงภูมิทศัน์สายทุ่งเลียบ 
2.ขดุลอกเหมืองหลาเหวน ชาวบา้นท าการเกษตร หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 2  และหมู่ท่ี1  สาย
หลาเหวนปีท่ีผ่านมาไดรั้บความเดือดร้อนนาขา้วเสียหายโปรดพิจารณาเร่งด่วน
ครับ    
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. 
 
 

ประธานสภาฯ 
 

นายตวรรษชยั  อินเสนี 
สมาชิกสภาฯ 

 
 
 
 

นายพลนฤทธ์ิ  ทองรุต 
สมาชิกสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวิราย  สงทิพย ์
สมาชิกสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
นายวิรัตน์  ทองเจริญ 

 
      
     มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ 
 
     เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอ
ต่อสภาฯ ผ่านไปยงับริหาร เร่ืองร้องเรียนจากชาวบา้น สายพรุนาแด้  สายพรุอา้ย
ตูม มีรถสัญจรไปมาทุกวันให้ทางเทศบาลช่วยตัดก่ิงไม้สองข้างทาง  และ
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ท่ีให้รถแมคโฮไปขุดลอกสายต่างๆ เป็นท่ี
เรียบร้อย 
 
     เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน   ผมมีเร่ือง
ร้องเรียนจากชาวบา้น 
1.ขุดลอกรอบอ่างเก็บน ้ าพรุชาวบา้นหมู่ท่ี 6  ให้ทางเทศบาลช่วยขุดลอกคูระบาย
น ้ารอบพรุนาแด ้  เน่ืองจากน ้าท่วมเขา้บา้นชาวบา้น 
2.ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทศัน์สายวงัลี ถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้
เน่ืองจากมีวชัพืชปกคลุม 
3.หมู่ท่ี 2 เขาขนัหมากช่วยขดุลอกคูระบายน ้าในช่วงฤดูฝน 
4.ขอปรึกษาคณะผูบ้ริหาร ถนนสายเลก็ๆ ท่ีไม่อยู่ในแผนฯ  ท่ีชาวบา้นไดรั้บความ
เดือดร้อน พอจะแกปั้ญหาไดห้รือไม่ 
 
     เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน   ผมมีเร่ือง
ปัญหาท่ีดินของพี่น้องหมู่ท่ี  3 จากการลงพื้นท่ี ตนเองได้พบปัญหาของความ
เดือดร้อนของพี่นอ้งประชาชนในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 3  ในเร่ืองของการเขา้ส ารวจพื้นท่ี
ของอุทยานเขาปู่ เขาย่าซ่ึงไดล้งหลกัประกาศให้พื้นท่ีดินบา้นโพรงจระเข ้เกาะตา
หมอ   เป็นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2564  ซ่ึงบริเวณดงักล่าวเป็นท่ีดินดั้งเดิมของ
ชาวบา้นหมู่ท่ี 3  มายาวนาน ท่ีดินส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิท่ีดินเป็น นส3 , นส3 ก 
แต่ตอนน้ีทางอุทยานไดป้ระกาศเป็นพื้นท่ีทบัซ้อน จึงอยากจะเรียนต่อประธานฯ 
ให้ทางเทศบาลได้ท าหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าว ได้ลงส ารวจเพิ่มเติมและ
ประชุมช้ีแจงให้ประชาชนในพื้นท่ีเขตดงักล่าวไดเ้ขา้ใจ และน าไปสู่การแกปั้ญหา
ดว้ย 
 
     มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ 
 
     เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน    จะสอบถาม
ถนนสายตน้ไทร – วดัพงัก่ิง ท ามยัไม่ท าตลอดสาย เหลือแค่ 120 เมตร ช่วยช้ีแจง
ดว้ยครับ 



 7 

สมาชิกสภาฯ 
 
 
 
นายพลนฤทธ์ิ  ทองรุต 
สมาชิกสภาฯ 
 
 
 
 
นายตวรรษชยั  อินเสนี 
สมาชิกสภาฯ 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
นายกเทศมนตรีฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
     เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จากการ
ด าเนินการก่อสร้างถนน หมู่ท่ี1  ตนเองถูกต าหนิว่าไม่ลงมติยกมือใหก่้อสร้างถนน
สายดงักล่าวใหต้ลอดสาย ทั้งท่ีผา่นมาใหค้วามร่วมมือดว้ยดีตลอดและลงมติให้ทุก
คร้ัง  การด าเนินการก่อสร้างถนนท่ีไม่ตลอดสายนั้นเพราะงบประมาณไม่เพียงพอ
หรือเหตุผลใด 
 
     เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  ขอสนบัสนุน
ตามท่ี สท.วิรัตน์ ไดน้ าเสนอเร่ืองการถูกต าหนิจากชาวบา้นเร่ืองไม่ลงมติถนนสาย
หมู่ท่ี 1  ท าใหต้นเองเกิดความเสียหาย ขอน าปรึกษาต่อประธานสภาฯ จะแกปั้ญหา
อยา่งไร 
 
       มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ  
 
     เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีสมาชิก
ถูกต าหนิจากชาวบา้นตนเองไม่ทราบในเร่ืองน้ี ไม่สามารถท่ีจะเอาผิดจากใครได้
สมาชิกตอ้งลงพื้นท่ีช้ีแจงชาวบา้นให้เขา้ใจดว้ยตนเอง  ส่วนถนนท่ีด าเนินการไม่
ตลอดสายได้ผ่านมติท่ีประชุมสภาฯ ในการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมไป
แลว้  เพราะตอ้งแกปั้ญหาความเดือดร้อนให้ทุกหมู่บา้นจะด าเนินการตามความ
ตอ้งการของหมู่ใดหมู่หน่ึงไม่ได ้  และตามท่ีสมาชิกฯ ไดเ้สนอความเดือดร้อนของ
พี่นอ้งประชาชน  เขา้ใจในการท าหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายจะท าหนา้ท่ีใหเ้จาะจงคนใด
คนหน่ึงไม่ไดอ้ยากให้สมาชิกบางท่านเขา้ใจการด าเนินงาน เพื่อความเดือดร้อน
ของประชาชน  ส่วนการน าเสนอต่อสภาฯ  ตอ้งดูระเบียบว่าด้วยข้อบงัคับการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 )  พ.ศ. 2544  ในท่ี
ประชุมการเอ่ยช่ือชาวบ้านไม่จ าเป็นต้องเอ่ยช่ือหรือน าเอกสารน าเสนอต่อท่ี
ประชุมและการน าเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านต้องเข้าใจว่าตามความ
เหมาะสม การขุดลอกเสนอสายโคกโพธ์ิต้องใช้งบประมาณ ปี  2567  ถา้เกิดน ้ า
ท่วมก็สามารถลงไปแก้ไขได้ แต่ถ้าขุดลอกไม่สามารถท าได้ต้องจัดท าเป็น
โครงการบรรจุไวใ้นเทศบญัญติั 
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นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ถนนสายหมู่ท่ี 1  ท่ีด าเนินการไม่ตลอดสายไดบ้อกหลกัการและเหตุผลไป 
แลว้ตอนขออนุมติัจ่าย เน่ืองจากงบประมาณตอ้งจดัสรร ลงทุกหมู่บา้น 
ถนนสายดงักล่าว ส่วนท่ีเหลือไดบ้รรจุในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแลว้  ลงมติผ่านสภาฯ  เม่ือตราเป็นเทศบญัญติัประกาศใช ้มีเงิน
เพียงพอก็สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตลอดสาย 

- การเสนอคูระบายน ้าพรุนาแด ้ สามารถด าเนินการไดใ้นช่วงน ้าท่วม 
- การปรับปรุงถนนสายซอยเล็กๆ  การใชจ่้ายงบประมาณตอ้งดูดว้ยว่าเป็น

ทางสาธารณะหรือไม่ถึงจะท าได ้ แต่ถา้เป็นทางเขา้บา้นซอยเล็กๆ ไม่ได้
บรรจุไวใ้นแผนฯ อาจจะไม่สามารถด าเนินการได ้

- เร่ืองอุทยานแห่งชาติ เป็นเร่ืองข้อกฎหมายจะมอบหมายให้ปลัดศึกษา
ระเบียบและท าหนงัสือไปยงัอุทยานแห่งชาติ 

ตามท่ีสมาชิกไดพู้ดคุยเร่ืองของถนนเราตอ้งอธิบายใหช้าวบา้นในพื้นท่ีได ้ 
เขา้ใจ  การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ท่ีผ่านมาไดศึ้กษาและท าตามระเบียบขอ้
กฎหมายทุกขั้นตอน ทางผูรั้บเหมาไดเ้ข้าด าเนินการทุกสายแลว้และไดก้ าชับรอง
นายกฯ ให้แจ้งสมาชิกฯ ทุกท่านด้วย ว่าได้ด าเนินการปรับพื้นท่ีก่อสร้าง  ใน
ปีงบประมาณ  2566  ท่ีผ่านมาในการบริหารงานของผูบ้ริหารไดด้ าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายทุกคร้ัง ท างานร่วมกบัหัวหน้าส่วน ทุกฝ่าย เพื่อแกปั้ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่นหมู่ท่ี 4 สายตลอดแนวสายเหมืองชลประทานและ
สายนาแกโพรง-มาบม่วง ทิศตะวนัออก หรือสายห้วยด้วนหมู่ท่ี 4  ข้างเหมือง
ชลประทานต่อจากหมู่ท่ี  1  สองจุด  ปรับภูมิทศัน์ส่ีแยกบา้นซิวไปหมู่ท่ี 1 บา้น
คลองล า  ระยะทาง  2500 เมตร ก าลงัด าเนินการ  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเร่ือง
ก่อสร้างถนนท่ีด าเนินการอยู่  การซ่อมแซมแม้จะมีงบประมาณไม่มากแต่จะ
ด าเนินการซ่อมแซมไปตามความเหมาะสมและตามความเดือดร้อนของประชาชน    
การตกแต่งก่ิงไมข้องหมู่ท่ี 5   จากพรุไอตู้มได้ส ารวจถนนสายนั้นแลว้ การเขา้
ด าเนินการคงท ายากเพราะชาวบ้านปลูกตน้ยางพาราติดริมถนน ท าให้ด าเนินการ
ยากมากเพราะเป็นระยะทางท่ียาวมาก ประกอบกบั เจา้หนา้ท่ีมีภารกิจตอ้งดูแลงาน
อ่ืนๆ อีกมากมาย เช่นดูแลระบบประปาหลายหมู่บา้น ดูแลไฟฟ้าแสงสวาง จึงตอ้ง
ดูเวลาอีกคร้ังว่าจะสามารถด าเนินการไดเ้ม่ือไหร่   ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ี
น าเสนอความเดือดร้อนของพี่นอ้งทั้ง 7 หมู่บา้น  ยกตวัอยา่งหนา้โรงเรียนวดัพงัก่ิง
ท่ีสมาชิกเสนอมา ผูป้กครองไม่มีท่ีจอดรถ ผมให้กองช่างและท่านปลดัลงพื้นท่ีมี
ระยะทาง 130 เมตร  ปรึกษากองช่างเพื่อโอนงบประมาณเพื่อแกไขปัญหา แต่ถนน
สายนั้นเป็นสายของ อบจ.พทัลุง  เราตอ้งขออนุญาต  อบจ.พทัลุง ก่อนและตอ้งท า 
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นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจิรพงศ ์ สงแสง 
รองนายกฯ 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ จึงไม่สามารถด าเนินการทนัในปีงบประมาณ 2566 
แต่เราไดท้ าหนงัสือไปยงั อบจ.พทัลุง เพื่อขออนุญาต วางท่อและถมดินลูกรัง ทาง 
อบจ.พทัลุงไดแ้จง้วา่จะลงมาส ารวจ 
     ส าหรับวนัน้ีในการประชุมสภาฯ   เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 สภาฯ ไดอ้นุมติังบประมาณตามท่ีตั้งเอาไว ้   เพื่อแกไ้ข
ปัญหาให้พี่นอ้งประชาชน  ฝ่ายบริหารตอ้งขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีได้
ลงมติ ให้ตราเป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2567   และจะใช้
จ่ายงบประมาณ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   
    
     เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     ผม
ขอขอบคุณสมาชิกฯ ท่ีลงมติเห็นชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2567  และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา แต่เน่ืองจากงบประมาณมี
จ านวนจ ากดั ทางกองช่างจะไดเ้รียบเรียงความส าคญั เพื่อแกปั้ญหาใหก้บัชาวบา้น 
งบอุดหนุน ท่ีไดม้าในปีงบประมาณ 2566  โครงการก่อสร้างประปาหมู่ท่ี 3 , หมู่ท่ี 
2  กรมทรัพย ์ฯ  จะด าเนินการเดือนตุลาคม  2566   
    
        สมาชิกท่านอ่ืนมีเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ  
ผูบ้ริหารและหัวหนา้ส่วนราชการทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  และก็ถือวา่ได้
ประชุมครบทุกวาระตามท่ีไดแ้จง้ใหส้มาชิกรับทราบ 
     ส าหรับวนัน้ีเป็นการประชุมสภาสมยัสามญั  สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 3 ประจ าปี  2566  
พิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 (วาระ 
2 แปรญตัติ  และวาระท่ี 3  ลงมติ)  ก็ไดผ้า่นไปดว้ยดีตามวาระการประชุม  และผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมและให้ความร่วมมือดว้ยดีตลอด
มา ส าหรับวนัน้ีผมขอปิดประชุมและผา่นไปดว้ยดีผมขอปิดประชุม 
   
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

ลงชื่อ         กัมพล  สุขเอก           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นายกัมพล  สุขเอก) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 
 
ลงชื่อ       วิราย  สงทิพย์             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิราย  สงทิพย์) 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
ลงชื่อ         ชวลิต  พูนนวล         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายชวลิต  พูนนวล) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ลงชื่อ        ตวรรษชัย  อินเสนี      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายตวรรษชัย  อินเสนี) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ลงชื่อ         สุชาติ  บุญแสง        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายสุชาติ  บุญแสง) 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 

 


